

Số: /BC-UBND

Sơn Thành, ngày tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO

Hoạt động thể dục thể thao năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 trên địa bàn xã Sơn Thành

Thực hiện Công văn số 3450/UBND-VHTT ngày 21/11/2024 của UBND huyện Sơn Hà về việc báo cáo công tác Thể dục thể thao năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025. UBND xã Sơn Thành báo cáo công tác Thể dục thể thao năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Xã Sơn Thành cách trung tâm huyện 10km, địa bàn xã rộng với tổng diện tích tự nhiên 4.872,25 ha. Toàn xã có 06 thôn với 2.463 hộ, 8.739 nhân khẩu, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được ổn định và giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong những năm qua từng bước được cải thiện và nâng cao.

Công tác thể dục thể thao xã Sơn Thành đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào thành tích chung trong sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao. Nhằm chăm lo bồi dưỡng sức khỏe, phát triển thể lực cho Nhân dân, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, thể dục thể thao xã nhà có những chuyển biến rõ rệt, góp phần tích cực trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực và cải thiện đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục được phát triển rộng trên tất cả các đối tượng và địa bàn theo hướng xã hội hóa với nhiều hình thức đa dạng; chất lượng phong trào từng bước được nâng lên. Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được mở rộng, thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh ở khu dân cư.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, vẫn còn một số hạn chế, bất cập như: nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã chưa được đầu tư xây trang thiết bị phục vụ hoạt động thể dục thể thao; việc triển khai xã hội hóa thể dục thể thao còn hạn chế; kinh phí dành cho hoạt động thể dục, thể thao chưa đáp ứng được nhu cầu tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn xã.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác quản lý nhà nước về thể dục thể thao

Trong năm qua công tác thể dục thể thao tại địa phương luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương. Nội dung công tác thể dục thể thao được nêu rõ trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa hằng năm của địa phương, lồng ghép với các hoạt động của các tổ chức đoàn thể; đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật nhà nước về phát triển thể dục thể thao nâng cao sức khỏe Nhân dân. Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “*Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại*” gắn với phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*” và “*Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới*” ở địa phương. Việc tham mưu để triển khai, thực hiện công tác thể dục thể thao được công chức Văn hóa – Xã hội, tham mưu xây dựng văn bản kế hoạch để triển khai thực hiện các hoạt động thể dục thể thao diễn ra trên toàn xã; tham mưu tổ chức tham gia, hưởng ứng các hoạt động thể dục thể thao do cấp trên tổ chức.

2. Công tác xây dựng, tham mưu ban hành các văn bản liên quan

UBND xã Sơn Thành đã ban hành triển khai thực hiện một số văn bản trong công tác thể dục thể thao như: Kế hoạch phối hợp số 01/KHPH-UBND-HND ngày 15/01/2024 của Ủy ban nhân dân và Hội nông dân xã Sơn Thành, về việc tổ chức chức tập luyện và tham gia thi đấu giải bóng chuyền tranh cúp “*Bông lúa vàng*” huyện Sơn Hà năm 2024; Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 02/KHPH-UBND-ĐX ngày 05/02/2024 của UBND và Đoàn xã Sơn Thành về việc tổ chức giải bóng đá truyền thống năm 2024; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 11/03/2024 về việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024 trên địa bàn xã Sơn Thành; Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 17/4/2024 về việc tập luyện và tham gia thi đấu giải bóng đá 11 người huyện Sơn Hà năm 2024.

3. Công tác phát triển sự nghiệp

- Về thể dục thể thao cho mọi người: Hưởng ứng phong trào “*Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại*”, phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*”, các hoạt động thể dục thể thao được quan tâm và phát triển mạnh. Tại trung tâm xã có 1 nhà văn hóa xã, sân thể thao xã, hiện tại cơ bản đáp ứng được nhu cầu của quần chúng Nhân dân trong tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao như bóng đá, kéo co, tổ chức Đại hội thể dục thể thao,... và các hoạt động văn nghệ quần chúng tại nhà văn hóa xã. Tổ chức các hoạt động TDTT nhân dịp các ngày lễ, kỷ niệm tạo điều kiện cho người dân giao lưu, luyện tập, rèn luyện sức khỏe góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa.

Chủ động lồng ghép các hoạt động thể dục thể thao gắn với phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*”, người dân đã có ý thức cao trong tự rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe cho bản thân và gia đình. Một số người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên hằng năm đều tăng. Mỗi người dân đều lựa chọn một môn thể thao phù hợp với sức khỏe và niềm đam mê để tham gia luyện tập như người cao tuổi tham gia tập dưỡng sinh; phụ nữ tham gia cầu lông; thanh niên tham gia bóng đá, bóng chuyền,...

Xã Sơn Thành có 04 đơn vị Trường học đóng trên địa bàn (Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và Phổ thông Quang Trung) đều giảng dạy thể dục thể thao trong chương trình, thể dục giữa giờ và tổ chức hoạt động ngoại khóa thường xuyên, thu hút đông đảo học sinh tham gia tập luyện các môn thể thao như bóng đá thiếu niên, nhi đồng; cầu lông; tham gia hoạt động hội khỏe phù đổng đảm bảo chương trình giờ dạy cho giáo dục thể chất, từ đó giúp cho học sinh nâng cao kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh góp phần thực hiện các mục tiêu giáo dục toàn dân.

- Việc thực hiện công tác thể dục, thể thao ở xã đã góp phần đẩy mạnh phong trào “*Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại*” trên địa bàn xã, nâng cao thể lực của Nhân dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế xã hội địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư cho việc phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng; Tạo môi trường văn hoá lành mạnh, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội thâm nhập vào tầng lớp thanh thiếu niên.

- Về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp: Trong năm 2024 đạt được giải 03 môn bóng chuyền truyền thống huyện Sơn Hà tranh Cúp Bông lúa vàng.

- Về phát triển cơ sở vật chất thể dục thể thao: Thực hiện cuộc vận động “*Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại*”, hằng năm, cấp ủy, chính quyền xã đã triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển. Trong đó, xã đã chú trọng việc hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở ở trung tâm xã và các thôn; xây dựng sân thể thao, sửa chữa, nâng cấp. Tại nhà văn hóa thôn, được bà con Nhân dân tự đóng góp xây dựng các vật dụng đồ chơi, cơ bản đã thu hút bước đầu Nhân dân tham gia vào các hoạt động thể thao, đưa phong trào thể dục thể thao của xã lớn mạnh và có sức lan rộng.

- Về xã hội hóa, phát triển kinh tế thể thao: Ngoài thực hiện các kế hoạch thể dục thể thao của xã sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách xã cũng đã tổ chức vận động quần chúng Nhân dân ủng hộ các hoạt động thể dục thể thao tại địa phương để có nhiều nguồn hỗ trợ cho các đoàn vận động viên tham gia các giải thể thao.

- Về hợp tác quốc tế thể dục thể thao: Không có.

- Về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về thể dục thể thao: Không có.

- Các mặt công tác khác: Không có.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Với sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao, phong trào thể dục thể thao tại xã đã có sức lan tỏa rộng khắp. Phong trào đã trở thành sợi dây kết nối cộng đồng, tăng tinh thần đoàn kết, cùng hướng đến mục tiêu rèn luyện thân thể, phòng chống bệnh tật, xây dựng nếp sống lành mạnh. Đông đảo quần chúng Nhân dân đã có ý thức rèn luyện sức khỏe, dành thời gian tập luyện thể dục thể thao nhiều hơn. Tại các thôn, xóm các môn thể thao như bóng đá, cầu lông, bóng chuyền luôn được duy trì và phát triển mạnh. Chất lượng tham gia các giải thi đấu thể thao ngày càng được tăng lên.

2. Hạn chế, tồn tại

- Kinh phí và trang thiết bị đầu tư cho hoạt động thể dục thể thao còn hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt thường xuyên của Nhân dân và Đoàn viên thanh niên.

- Việc xã hội hóa trong lĩnh vực thể dục thể thao tuy đã có kết quả nhưng vẫn còn hạn chế.

- Số lượng người dân tham gia vào các hoạt động thể thao quần chúng còn thấp.

3. Nguyên nhân

- Một số người dân còn xem nhẹ công tác luyện tập thể dục, thể thao, chưa phát huy sức mạnh của nhân dân, còn trông chờ vào sự đầu tư của cấp trên.

- Việc tuyên truyền còn mang tính hình thức, chưa có sự sáng tạo trong công tác vận động người dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025

I. Phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu

Tiếp tục nâng cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp Ủy Đảng, Chính quyền đối với công tác phát triển thể dục thể thao trên địa bàn xã.

Phát triển mạnh mẽ có hiệu quả phong trào thể dục thể thao quần chúng nhằm nâng cao sức khỏe cho nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của xã phát triển.

Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất trong trường học, bảo đảm yêu cầu phát triển con người toàn diện, góp phần phát triển thể thao thành tích cao ngày một nâng lên và cũng là để xây dựng lối sống lành mạnh trong tầng lớp thanh thiếu niên, gắn với việc triển khai Cuộc vận động “*Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại*”.

Phấn đấu tăng số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trên 15% dân số. Số hộ gia đình tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trên 15% số hộ.

II. Nhiệm vụ trọng tâm

- Phát triển các loại hình tập luyện, thi đấu thể dục, thể thao quần chúng nói chung và cho thanh thiếu niên, học sinh nói riêng. Tăng cường thể dục, thể thao cho cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị... phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã.

- Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “*Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại*”, phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*” đến cơ quan, đơn vị, mặt trận và đoàn thể, hệ thống chính trị.

III. Nhiệm vụ cụ thể

Tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp xã tiến tới Đại hội thể dục thể thao huyện Sơn Hà lần thứ VI năm 2025.

Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao nhân dịp tết cổ truyền dân tộc và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương trong năm 2025.

Tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao giữa các cơ quan, đơn vị trong và ngoài xã.

Tổ chức tham gia đầy đủ các hoạt động thể dục thể thao do cấp trên tổ chức.

Tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ thể dục thể thao do tỉnh tổ chức.

IV. Giải pháp thực hiện

- Giải pháp thực hiện các chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác TDTT: tiếp tục quán triệt nội dung, chính sách của Đảng và nhà nước về công tác thể dục thể thao đến cán bộ, công chức, viên chức và đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã. Cụ thể hóa Cuộc vận động, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch, Chiến lược, các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về công tác thể dục, thể thao thông qua việc ban hành và triển khai Chương trình, Kế hoạch thực hiện, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn và nhu cầu luyện tập thể dục, thể thao của Nhân dân.

- Giải pháp phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, phát triển thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp: xây dựng, phổ biến tài liệu, tranh ảnh, video clip hướng dẫn luyện tập thể dục, thể thao phù hợp lứa tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe của người dân, phối hợp với đội ngũ giáo viên thể chất nhà trường hướng dẫn kiến thức thể dục thể thao, hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật các môn thể thao từ đơn giản đến nâng cao; hướng dẫn các phương pháp tập luyện thể dục, thể thao đúng cách; hướng dẫn các nguyên tắc đảm bảo vệ sinh, an toàn, phòng chống tai nạn, chấn thương khi tập luyện;... cho các tầng lớp nhân dân phù hợp.

- Giải pháp xã hội hóa và các cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi, thu hút đầu tư trong lĩnh vực thể dục thể thao: đẩy mạnh xã hội hóa, vận động các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đầu tư kinh phí, xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức các loại hình hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao đảm bảo tính khoa học, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Nhân dân.

- Sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước và thu hút các nguồn lực xã hội hóa cho phát triển phong trào thể dục, thể thao; khuyến khích phát triển kinh tế thể thao và các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tổ chức các dịch vụ tập luyện, thi đấu thể dục, thể thao.

- Cử cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, giáo viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên cho địa phương nhằm đáp ứng nội dung cuộc vận động.

- Tăng cường giao lưu thể thao với các xã trong huyện và ngoài huyện, cho mọi người dễ tiếp cận với các môn thể dục, thể thao tiên tiến trong việc phát triển thể chất và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân.

V. Đề xuất và kiến nghị: Không có

Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác thể dục thể thao năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của UBND xã Sơn Thành./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng VH TT huyện;
- TT Đảng ủy;
- Ct, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Thị Thịnh

BIỂU MẪU 1: THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ PHONG TRÀO TDTT QUẬN CHỨNG

STT	Nội dung	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ so sánh	
<i>(a)</i>	<i>(b)</i>	<i>(c)</i>	<i>(d)</i>	<i>(đ)</i>	<i>(e) = (d)-(c)</i>	<i>(g) = (d):(đ) x 100(%)</i>
I	Số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên					
1.1	Tổng số dân trên địa bàn	8.532	8.539	8.540		
1.2	Tổng số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên	1.025	1.348	1.530		
1.3	Tỷ lệ % = (Tổng số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên/ tổng số dân trên địa bàn) x 100 (%)	15,52	15,78	17,91		
II	Số gia đình thể thao					
2.1	Tổng số hộ gia đình trên địa bàn	2.473	2.463	2.475		
2.2	Tổng số gia đình thể thao	338	355	450		
2.3	Tỷ lệ % = (Tổng số gia đình thể thao/ tổng số hộ gia đình trên địa bàn) x 100 (%)	13,66	14,41	18,18		
III	Số cộng tác viên thể dục, thể thao					
3.1	Tổng số cộng tác viên thể dục, thể thao thực hiện nhiệm vụ được giao	05	07	08		
3.2	Tỷ lệ % = (tổng số cộng tác viên thể dục, thể thao/tổng số dân trên địa bàn) x 100 (%)	0,05	0,08	0,09		
IV	Số câu lạc bộ thể thao					
4.1	Tổng số câu lạc bộ thể thao cơ sở được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.	0	0			

4.2	Tổng số câu lạc bộ thể thao cơ sở tự phát	01	01			
4.2	Tổng số câu lạc bộ thể thao cơ sở ở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp					
4.3	Tổng số cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn.					
4.4	Tổng số câu lạc bộ thể thao cơ sở và cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn (tổng các mục 4.1; 4.2 và 4.3)					
STT	Nội dung	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ so sánh	
(a)	(b)	(c)	(d)	(đ)	(e) = (d)-(c)	(g)= (d):(đ) x 100(%)
V	Số công trình thể thao					
5.1	Tổng số nhà tập luyện, nhà thi đấu thể thao (tổng các mục 5.1.1 và 5.1.2)					
5.1.1	Tổng số nhà tập luyện, thi đấu thể thao đa năng					
5.1.2	Tổng số nhà tập luyện, thi đấu thể thao đơn môn					
5.2	Tổng số bể bơi (tổng các mục 5.2.1; 5.2.2 và 5.2.3)					
5.2.1	Tổng số bể bơi có chiều dài 50 mét					
5.2.2	Tổng số bể bơi có chiều dài 25 mét					
5.2.3	Tổng số các loại bể bơi khác					
5.3	Tổng số sân tập luyện, thi đấu thể thao ngoài trời (tổng các mục 5.3.1: 5.3.2; 5.3.3; 5.3.4; 5.3.5; 5.3.6; 5.3.7 và 5.3.8)					
5.3.1	Tổng số sân vận động có khán đài					

5.3.2	Tổng số sân vận động không khán đài	01	01	01		
5.3.3	Tổng số sân bóng đá mi ni	04	07	08		
5.3.4	Tổng số sân bóng chuyền	03	03	04		
5.3.5	Tổng số sân bóng rổ					
5.3.6	Tổng số sân cầu lông	03	06	07		
5.3.7	Tổng số sân quần vợt					
5.3.8	Tổng số các loại sân tập luyện, thi đấu thể thao khác					
5.4	Tổng số công trình thể thao đang sử dụng cho hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn (tổng các mục 5.1; 5.2 và 5.3)					
VI	Số giải thể thao tổ chức hàng năm					
6.1	Tổng số giải thể thao quần chúng do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tổ chức:	03	02	03		
STT	Nội dung	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ so sánh	
(a)	(b)	(c)	(d)	(đ)	(e) = (d)-(c)	(g)= (d):(đ) x 100(%)
6.2	Tổng số giải thể thao quần chúng do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tổ chức					
6.3	Tổng số giải thể thao quần chúng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tổ chức					

6.4	Tổng số giải thể thao quần chúng do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang và các tổ chức khác tổ chức					
6.5	Tổng số giải thể thao quần chúng được tổ chức trên địa bàn (tổng các mục 6.1; 6.2; 6.3 và 6.4)					

BIỂU MẪU 6

**DIỆN TÍCH ĐẤT DÀNH
CHO THỂ DỤC, THỂ THAO**
Năm 2024
(Các đơn vị đều báo cáo)

Đơn vị: Ha

STT	Danh mục	Mã số	Hiện trạng đất thể dục, thể thao		Dự báo nhu cầu sử dụng đất thể dục, thể thao	
			Tổng diện tích		Đất 2024 (đã được sử dụng)	Đất 2025 (dự báo)
			Đất có quy hoạch	Đất chưa quy hoạch		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Đất các công trình thể dục, thể thao. Chia ra:					
	- Cấp tỉnh, thành phố					
	- Cấp quận, huyện					
	- Cấp xã		1ha		1ha	
2	Đất dùng cho các công trình khác phục vụ thể dục, thể thao như: Trụ sở, trường thể thao, viện nghiên cứu					

..., ngày tháng 11 năm 2024

Người lập biểu

Thủ trưởng đơn vị
(ký, đóng dấu, họ tên)

BIỂU MẪU 7

**CHI CHO HOẠT ĐỘNG
SỰ NGHIỆP THỂ DỤC, THỂ THAO**
Năm 2024
(Các đơn vị đều báo cáo)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Ngân sách chi cho hoạt động sự nghiệp thể dục, thể thao									
Tổng số	Trong đó:								
	Ngân sách trung ương			Ngân sách địa phương			Kinh phí ngoài ngân sách nhà nước		
	Tổng số	Chi thường xuyên	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	Tổng số	Chi thường xuyên	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	Tổng số	Chi thường xuyên	Chi đầu tư xây dựng cơ bản
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
				29.990.000	29.990.000				

Người lập biểu
(ký, họ tên)

..., ngày ...tháng 11 năm 2024
Thủ trưởng đơn vị

(ký, đóng dấu, họ tên)